

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาท่านที่ได้มีความตั้งใจเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธศาสนา เชื่อในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติและได้ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆ ผู้ที่ได้สร้างสมบุญบารมีแต่บ่อยๆก็ค่อยส่งสมไปก็จะได้รับบุญบารมีใหญ่ มีบุญบารมีขึ้นไปเรื่อยๆ ที่ได้เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆ ก็จะได้มีสติปัญญาเกิดขึ้นเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเองให้เฉลียวฉลาด รู้จักทางถูกทางผิดให้มีความคิดไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ทำให้ตนเองมีความสุขความเจริญเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวทันกับเหตุการณ์ต่างๆ เพราะรู้เรื่องราวต่างๆว่า อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรควรไม่ควร ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมตามกำลังสติปัญญาของตน เรียกว่ามีภูมิ ภูมิปัญญาของคนแต่ละชั้นตอนของคนเรานี้เหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันด้วยสติปัญญา เราก็มองเห็นได้ชัดเจนว่า..เอ้อ..คนเรานี้บางคนก็เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีมาก ๆ มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเรื่องราวเหตุเรื่องผลได้เข้าใจ เพราะในศาสนาธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุ ถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มี เหตุนั้นดีผลก็ดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี เราเชื่อมั่นกันอย่างนี้ มั่นมั่นใจ..ใจของเรามีความอบอุ่นใจที่ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีไว้ บางบุคคลทั้งหลายที่ขาดตกบกพร่องบ้าง มีความยุ่งยากในการเกิดมาเป็นมนุษย์ บางคนก็ยุ่งยากไม่สามารถเข้าวัดเข้าวาได้ ไม่สามารถทำบุญทำทานการกุศลได้เลย บางคนก็ไปมาหาสู่ไปวัดไปวา เฉลียวฉลาดในการคบหาสมาคมไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันกับญาติธรรมทั้งหลาย เหมือนพวกเราเจอกันที่ในวัดในวา นี้ เจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาแจ่มชื่นเบิกบานเพราะเป็นเสมือนญาติกัน เป็นญาติธรรมกัน เมื่อมาทำคุณงามความดีสร้างผลสร้างประโยชน์ รักษาศีลเจริญภาวนาตั้งจิตตั้งใจสร้างสมอบรมบุญบารมี บางคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็จะเห็นว่าทำไมเขาหน้าตาจึงแจ่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส ก็เพราะเขามีเครื่องอาศัยคือคุณงามความดีที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ ใจก็เลยมีความสุขเรียกว่าบุญ..บุญคือความสุขใจ ทุกคนได้ทำเอาไว้ก็อุ่นใจ เหมือนบุคคลเดินทางไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศไหนก็ดี มีเงินในกระเป๋าแล้วก็เรียกว่าไปไหนสบายในการใช้จ่าย ที่อยู่ที่กิน ที่พักพาอาศัยต่างๆก็สะดวกสบาย เหมือนบุคคลไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองจะไปไหนก็สบายใจ ไม่ต้องกลัวตำรวจกลัวเจ้าหน้าที่จะทักท้วงตรวจตราอะไรต่างๆ เพราะอะไร เพราะเป็นคนมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัว อยู่ในคุณงามความดี ก็สบายใจ คนเรานี้มีบุญบารมีแล้วไม่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นของของใครของมัน คนเรามีบุญบารมีแล้วคนไหนสร้างไว้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะตกต่ำ เรียกว่าบุญติดสอยห้อยตามตนเองให้ไว้ไปในภพหน้าทุกภพทุกชาติ ทำไว้ในใจเก็บไว้ในใจนั้นแหละ เก็บข้อมูลเอาไว้ในใจนี้ขึ้นมาที่ไรก็มีความสุข ถ้าทำไปเรื่อยๆสะสมไว้ตนเองก็สบายใจ ดังนี้แหละ..

...เหตุฉะนั้นเราเกิดขึ้นมา มาพบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าทำดีมีความสุข ทำบาปความชั่วมีความทุกข์ เรามั่นใจแล้วเราก็สร้างแต่คุณงามความดี ความชั่วทั้งหลายก็ลดละปล่อยวางทิ้งไปไม่มาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ที่นี้เรานึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองได้ทำเอาไว้ ทำใจให้มีความสุขเรียกว่าเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ของใจ เป็นอาหารของใจ ใจจะได้รับบุญรับกุศลได้รับคุณงามความดี ใจมีศีลธรรมใจก็สบายสบาย..ไปบ้านไหนเมืองใดประเทศไหนก็สะดวกสบายเพราะใจมีที่พึ่ง..

..เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ เมื่อมีคุณงามความดีก็ตั้งใจแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากบ้าง ผู้ยังไม่มีสติปัญญาไม่เคยเข้าวัดเข้าวาสักที ไม่เคยทำทานการกุศลเราก็อพอกันแผ่เมตตาให้เขาบ้าง เมื่อเขาได้รับทราบก็จะได้อนุโมทนาบุญกับพวกเรา เขาก็จะได้บุญได้กุศลเพิ่ม บุญบารมีของเขาบ้าง และจะได้ตื่นตัว..ว่า..เอ..พวกที่ไปวัดมีจิตใจกว้างขวางดีแท้ แผ่เมตตาให้ความร่วมมือเป็นสุขให้แก่คนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวา เขาก็จะรู้จักรู้จักว่าคนเข้าวัดมีอารมณ์ดี มีอารมณ์ที่ดีมีหน้าตาแจ่มชื่นเบิกบานดี เพราะมีคุณธรรมอยู่ในตนเอง เขาก็จะคิดได้ว่าทำไมเขายังอยู่ในความสุขสบายหนอ เมื่อเราพอกันแผ่เมตตา แผ่คลื่นความคิดของเราหรือจิตของเราเนี่ยเองส่งความสุขเป็นคลื่นไปหา หรือจะนึกถึงชื่อของเขาก็ได้ ผู้ที่เขาหาไม่ได้เราก็แผ่เมตตาให้เขา แบ่งบุญแบ่งกุศลไปให้ ไม่หมดหรืออกบุญกุศลนี้ที่เราแผ่ให้ ไม่หมดจากดวงใจหรืออกไม่เสื่อมคลายหายไปไหน บุญก็จะติดสอยห้อยตามไปในภพชาติหน้าไปเรื่อยๆ ..

เหตุฉะนั้น จึงขออำนาจอวยพรให้ทุกคน มีความตั้งใจแล้วปราถนาในสิ่งใดไว้ในใจ ก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..